
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๘ 

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 
-------------------------------------------- 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนทั้งหมด ๑๖ ท่าน 
ผู้มาประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา ประธานกรรมการ 
๒. นายประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 
๓. นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล กรรมการ 
๕. นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น กรรมการ  
๘. นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล กรรมการ 
๑๑. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๑๒. นายอภิวัฒน์ ศรีภูมั่น กรรมการ  
๑๓. นายสันติ วงศ์ใหญ่ กรรมการ  
๑๔. นายสมพร ติ๊บขัด กรรมการ  
๑๕. นางสาวศิริขวัญ วาวแวว กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 

๑. นายอดิศร ถมยา รองประธานกรรมการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม      

๑. นางอนุสรา เป็งอินตา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพัชรินทร์ สิงห์แก้วสืบ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ   ผากา  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด             
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๘  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๘ 
       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๘” 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมหาวิทยาลัยขอให้คณะพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลในสังกัดที่มี
คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จ านวน ๒ กลุ่มต าแหน่ง  ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ต าแหน่ง              
ทางวิชาการ จ านวน ๑ รางวัล  และกลุ่มที่  ๒ ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๑ รางวัล               
ทั้งนี้  คณะด าเนินการแจ้งการเสนอชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแบบกรอกประวัติผลงานที่ด าเนินการ มายังงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘  จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดร่วมเสนอรายชื่อบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๘  

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๒  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

        ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แจ้งการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยจัดส่งแบบประวัติและผลงาน                   
แบบประเมินส าหรับการคัดเลือก พร้อมทั้งกรอกข้อมูลประวัติของข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระบบฐานข้อมูล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.  ทั้งนี้  คณะด าเนินการรวบรวมเอกสารของผู้สมัคร                      
และจัดส่งที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘  จึงขอความร่วมมือ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่เป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจ าสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

    
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

๑.๓ รายงานการก ากับ ติดตามการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานการก ากับติดตามการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสามารถ              
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th 

  

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล    
และมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย 

       ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      ๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
      ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
      ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
      ๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
        ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้อาจารย์ บุคลากร น าแนวทางการส่งเสริม

พฤติกรรมทางจริยธรรมไปปรับใช้ในสาขาวิชา สอดแทรกหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ในการจัดท ากิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา และให้มีการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 
 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่                

๑๒/๒๕๖๗ ไปเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) นั้น  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการ
ประชุมมีจ านวน ๑๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๒๑ – ๓๒    

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข จ านวน ๑ แห่ง คือ เพ่ิมเติมระเบียบ
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา  “ข้อ ๔.๑๒.๒ เรื่องติดตามครุภัณฑ์เครื่องทดสอบ
ความแข็งแรงวัสดุโลหะ” 
   

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๗ โดยแก้ไขจ านวน ๑ แห่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ติดตามผลการหารือร่วมกับคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการให้จ านวนชั่วโมงกิจกรรมโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
       นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ติดตามผล
การหารือร่วมกับคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในเรื่องการให้จ านวน
ชั่วโมงกิจกรรมโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  โดยเห็นควรมีการให้ชั่วโมง
กิจกรรมดังกล่าว มากกว่า ๑๔ หน่วยชั่วโมง 
     นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา             
ได้แจ้งที่ประชุมว่า  ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมที่กองพัฒนา
นักศึกษาดูแลแล้ว  ซึ่งที่ประชุมมีมติว่ายืนยันการให้ ชั่วโมงกิจกรรม จ านวน ๑๔ หน่วยชั่วโมงตามเดิม                   
ทั้งนี้   จะได้น าสรุปมติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เพ่ือแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ ในล าดับถัดไป 
 
มติคณะกรรมการ     รับทราบ 
  
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

 ๓.๒ ติดตามครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุโลหะ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา
ไดติ้ดตามความคืบหน้าผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุโลหะ  
     นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว หัวหน้าส านักงานคณบดี  ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าการ
ด าเนินการสืบหาผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลครุภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษาจะรับเป็น
ผู้ดูแล ส านักงานคณบดีจะได้ด าเนินตามกระบวนการและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะรับทราบในล าดับถัดไป 
 
มติคณะกรรมการ     รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘              
ไตรมาสที่ ๑ ( ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘) 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘)  ตามที่คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๘ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๕๕๙,๔๐๐ บาท ภาพรวมการเบิกจ่ายในตรมาสที่ ๑ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๘๕๗,๓๔๙ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๐  จ าแนกผลการใช้จ่ายเงินตามสาขาวิชา/หน่วยงาน ดังนี้  ส านักงาน
คณบดี ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๙.๑๐  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๘.๑๓  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๘.๙๖  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                  
ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๑.๕๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๗.๐๓ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๓๔.๖๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหการ ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๔.๔๗ 

   
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

  ๔.๑.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑    
 
      ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๒  รายงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑  มีจ านวนทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๒ ตัวชี้วัด  
บรรลุวัตถุประสงค์จ านวน ๖ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์จ านวน ๖ ตัวชี้วัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน ๑๐ ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๔ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน                    
๒ ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน               
๓ ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ไม่มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมาย 
       

มติคณะกรรมการ  รับทราบ  
 
 ๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                เนื่องจากนายอดิศร  ถมยา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยติดภารกิจ                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ  ได้ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ก าหนดการโครงการอบรมให้บุคลากรสายวิชาการ (OBE)  

    คณะมีก าหนดการในการจัดโครงการอบรมให้บุคลากรสายวิชาการ 
(OBE)  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๘  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรม (๑๓๑๕) โดยมี
วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   
จึงขออนุเคราะห์คณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วม  
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา 
  นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา                 
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ 

    ตามที่ คณะได้ด าเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘  ประกอบด้วย  ๑) โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  จ านวน ๑๐ โครงการ ๒) โครงการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ จ านวน ๙ โครงการ  ๓) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ใหม่) จ านวน ๑ โครงการ  และ ๔) โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วย



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

กระบวนการวิศวกรสังคม  จ านวน ๕ โครงการ  มีงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๙๖๐,๐๐๐  บาท  ด าเนินการไปแล้ว 
จ านวน ๗๗๓,๑๐๓ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๒ 

 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๔ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  ค่าเป้าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗  โดยมีเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๗  ระดับมหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ 
๓๐ ตัวบ่งชี้  และระดับคณะ มีจ านวนทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ ๒๗ ตัวบ่งชี้ และคณะได้มีการก าหนด           
ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้  และบางตัวบ่งชี้ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นไป
ตามบริบทของคณะ 
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
  ๔.๔.๒ ก าหนดการส่งผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
(บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖) 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๒ คณะได้ขอความ
อนุเคราะห์สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บัณฑิต  และส่งข้อมูลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๗ (บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามแบบฟอร์ม Google Form ที่คณะก าหนด              
รายหลักสูตร  ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เพ่ือคณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลและหลักสูตรได้น า
ผลสรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไปใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ ๗) ต่อไป     
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

  ๔.๔.๓ กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๗ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๓  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้แจ้งกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗                 
โดยก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการในการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร  ดังนี้ 
    ๑) หลักสูตรด าเนินการแจ้งก าหนดการและรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีก าหนดการในการประเมินฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘  
และคณะกรรมการต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖  และแจ้งมายังคณะภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  
     ๒) หลักสูตรที่ ใช้ เกณฑ์  AUN QA งานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จะเป็นผู้พิจารณาเลือกคณะกรรมการประเมินฯ และก าหนดวันประเมินฯ     
            ๓) หลักสูตรสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ ๗) ได้ใน Google Drive ที่คณะก าหนด  และจัดส่งเล่มข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ ๗) เพ่ือให้คณะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ 
     ๔) หลักสูตรจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ ๗) ฉบับรับ
การประเมินภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ จ านวน ๔ เล่ม เพ่ือด าเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว               
ให้คณะกรรมการก่อนวันรับการประเมินฯ จ านวน ๗ วัน 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๕ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านการวิจัย เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ การแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            ตามที่คณะได้ด าเนินการรวบรวมผลงานทางวิชาการของบุคลากร            
สายวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และได้แสดงความยินดีให้แก่
บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรภา ยในคณะ                      
ทั้งนี้  หากบุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม สามารถแจ้งมายังคณะเพ่ิมเติมได ้ 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

 ๔.๖ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
   นายอภิวัฒน์  ศรีภูมั่น  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา เสนอที่ประชุมทราบ  
ดังนี้  
  ๔.๖.๑ การขอนุญาตมหาวิทยาลัยในการใช้พื้นที่งานวิจัย 
            ตามที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์  อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง ชนิดงาน
วัสดุก่อผนังอาคารที่มีผลต่อปริมาณการสะสมของก๊าซเรดอนในอาคาร  ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการใช้
พ้ืนที่เพ่ือสร้างอาคารจ าลองขนาด ๒ X ๒ X ๑.๕ เมตร จ านวน ๓ หลัง บริเวณหลังอาคารปฏิบัติการอาคาร
เทคโนโลยีโยธา (อาคาร ๔๔)  ทางฝั่งทิศเหนือในการก่อสร้างอาคารจ าลอง และจะรื้อถอนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 

 ๔.๗  เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๗.๑ การจัดกิจกรรมโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม 
            ตามที่สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มกราคม 
๒๕๖๘ ที่ผ่านมา  ทางสาขาวิชาขอขอบคุณผู้บริหาร  และบุคลากรคณะทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์
และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 ๔.๘ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
      - ไม่มี – 

 

 ๔.๙ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - ไม่มี – 
 
 

                            ๔.๑๐ เรื่องจากสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์) 



๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร ประธานสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์)  เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๑๐.๑ การจัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม 
            ตามที่สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดอบรมนักศึกษาภายใต้โครงการยกระดับ
นวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ระหว่างการวางแผนการน านักศึกษา               
ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรม  และเนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาอาจสามารถด าเนินกิจกรรมได้เพียงบางกิจกรรม      
จึงอยากจะขอความร่วมมือนักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืน  หากมีความประสงค์จะลงพื้นที่ร่วมกันสามารถแจ้งมายัง
สาขาวิชาได้   
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
   
     ๔.๑๑ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      - ไม่มี – 
 
 ๔.๑๒  เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
        ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ ศั กดิ์   อยู่ มั่ น  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม                   
การบ ารุงรักษา เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
        ๔.๑๒.๑ งบประมาณสนับสนุนจากคณะในการท าป้ายประชาสัมพันธ์ของ
สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา   
                   ตามที่สาขาวิชาได้รับทราบข้อมูลจากคณะ ในการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้แก่สาขาวิชา  จึงขอทราบงบประมาณที่เหลืออยู่ เพ่ือวางแผนในการ
ด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา ประธานกรรมการ ได้ตรวจสอบ
กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทราบว่ามีงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จ านวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษามีความประสงค์จะด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แจ้งความ
ประสงค์ไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    
มติคณะกรรมการ                รับทราบ  
  
 
 



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

        ๔.๑๒.๒ การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์รอแทงจ าหน่าย 
                   ตามที่สาขาวิชาได้มีชุดครุภัณฑ์ที่รอแทงจ าหน่ายจัดเก็บไว้ใน
ห้องเรียน (๑๓๓๖) ทางสาขาวิชาจึงขอความอนุเคราะห์คณะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขนย้าย
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไปจัดเก็บไว้ ณ อาคารเทคโนโลยีพลังงาน (เก่า) หากเป็นไปได้ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้าย
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือสาขาวิชาจะได้ใช้ห้องเรียนดังกล่าว เพ่ือจัดการเรียนการสอนต่อไป  
    
มติคณะกรรมการ              ๑. รับทราบ 
     ๒. มอบเลขานุการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
        ๔.๑๒.๓ การขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนของ
สาขาวิชา 
                   สาขาวิชาขอความอนุ เคราะห์ งบประมาณคณะในการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ เครื่อง  ที่อยู่ในห้องเรียน ๑๓๓๖ เพ่ือจัดเตรียมไว้เป็นห้องส าหรับการเรียนการ
สอนของสาขาวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ไม่แน่ใจว่ารายการครุภัณฑ์ดังกล่าว มีหมายเลขครุภัณฑ์หรือไม่
อย่างไร 
    ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ   ผ าก า  ป ระธาน กรรมการ                    
มอบเลขานุการด าเนินการตรวจสอบ หากเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีหมายเลขก็สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ แต่หากไม่
มีหมายเลขครุภัณฑ์ให้ด าเนินการน าเข้าทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของคณะให้เรียบร้อย  ทั้งนี้  หากไม่สามารถ
ด าเนินการซ่อมแซมได้แล้ว ก็ให้ทางสาขาวิชา ท าเรื่องแทงจ าหน่ายตอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                 
และให้ทางสาขาวิชาด าเนินการขออนุเคราะห์ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจากมหาวิทยาลัย ในล าดับต่อไป                    
โดยแนบจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวแล้วแนบไปพร้อมกันเพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการ
ตัดสินใจการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 
    

มติคณะกรรมการ              รับทราบ 
 

        ๔.๑๒.๔ สอบถามเรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
                   ทางสาขาวิชาทราบว่า  ตามที่คณะได้มีการลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น  ไม่ทราบว่าทางสถานประกอบการได้มีการบริจาคเงินเพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภายในคณะหรือไม่อย่างไร 
    นายประสงค์  หน่อแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการ
นักศึกษา ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดูแล จะแบ่งทุนออกเป็น    
๒ ประเภท ได้แก่   



๑๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

     ๑. ทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘ นักศึกษาที่มีความประสงค์
สมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ห้องแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และได้รับ
แจ้งการขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ โดยนักศึกษาผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ทางกอง
พัฒนานักศึกษา จะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ ๑ ปีการศึกษา ในส่วนของทุนเรียนดี ก็จะมีการพิจารณาจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษา ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แบ่งเป็น                   
๒ ทุน ได้แก่ ๑) ทุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา จ านวน ๕ ทุน ๒) ทุนส่งเสริมการศึกษา                      
ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้จัดสรรให้จ านวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้หากมีหน่วยงานภายนอก 
บริษัท ห้างร้าน ให้ทุนมาอีก ทางกองพัฒนานักศึกษา ก็จะใช้รายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นบัญชีไว้ พิจารณาจัดสรรทุน
ให้แก่นักศึกษาตามล าดับต่อไป  
     ๒. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก บริษัท ห้างร้าน ซึ่งทาง
หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านอาจจะมีการเปิดรับสมัครเอง ทางกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งแจ้งเวียนข่าวสารให้
นักศึกษารับทราบอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานแนะแนวฯ กองพัฒนา
นักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๑๐๒ (อลิศรา  ศรีกระจ่าง) หรือทาง FB : งานแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
      
มติคณะกรรมการ              รับทราบ 
 
        ๔.๑๒.๕  แจ้งการช ารุดของเครื่องสุขภัณฑ์ภายในอาคารเรียน 
                    ตามที่สาขาวิชาได้แจ้งการช ารุดของเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน ้า
ของอาคารเรียนชั้น ๓  แต่ยังไม่ได้รับแก้ไข 
    ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ   ผ าก า  ป ระธาน กรรมการ                      
มอบเลขานุการด าเนินการให้นายกฤษดา  ชัยเรือง  เข้าไปตรวจสอบ หากสามารถด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขแต่
หากไม่สามารถด าเนินการได้ก็ให้ส่งเรื่องแจ้งขอรับบริการจากงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
 
มติคณะกรรมการ              รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

 ๔.๑๓  เรื่องจากสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 
        รองศาสตราจารย์ศิวัช  ลาวัลย์วดีกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
        ๔.๑๓.๑ ปัญหาห้องเรียนในอาคารเซรามิกส์มีกลิ่นมูลนกพิราบ 
                   ตามท่ี สาขาวิชาได้มีการใช้ห้องเรียนจากอาคารเซรามิกส์ ในการใช้
การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างคณะ  และนักศึกษาได้แจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นจากมูลนกพิราบที่มาอาศัยอยู่
บริเวณอาคารเซรามิกส์ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา อีกทั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร             
ไม่สามารถใช้งานได้  
      ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ   ผ ากา  ป ระธานกรรมการ               
มอบเลขานุการด าเนินการตรวจสอบ หากเป็นครุภัณฑ์ที่มีหมายเลขก็สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้  แต่หาก
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ให้ด าเนินการน าเข้าทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของคณะให้เรียบร้อย  ทั้งนี้  หากไม่
สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้แล้ว ก็ให้ทางสาขาวิชาท าเรื่องแทงจ าหน่ายตอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘             
และให้ทางสาขาวิชาด าเนินการขออนุเคราะห์ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจากมหาวิทยาลัย ในล าดับต่อไป 
    
มติคณะกรรมการ                รับทราบ 
 
   ๔.๑๔ เรื่องจากศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ ประธานกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
        ๔.๑๔.๑ ก าหนดการประชุมหารือร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ 
ล าปาง และบริษัทนูทราสไดแดกติก จ ากัด 
                   ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ล าปาง ร่วมกับ บริษัท นูทราส 
ไดแดกติก จ ากัด มีก าหนดการประชุมหารือเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดท ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(๑๓๑๔/๑)  จึงขอเชิญคณะกรรมการ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและหารือร่วมกันในเวลาดังกล่าว  
        
มติคณะกรรมการ                รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
       - ไม่มี – 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   
         ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่     
๒/๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา ประธานกรรมการ  แจ้งก าหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 

         ๖.๒  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 

 นางสาวณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์               
ได้สอบถามที่ประชุมในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม ต้องรายงานอย่างไร มีแบบฟอร์มในการรายงานหรือไม่อย่างไร 

นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา               
ได้ชี้แจงว่า โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมต้องมีการด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายโครงการ โดยให้สอดคล้องกับโครงการที่ขออนุมัติ  และกรอก
ข้อมูลในระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณะจะรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์
สาขาวิชาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากสาขาวิชาได้ด าเนินการแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการ ขอให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลและแจ้งผลการด าเนินงานส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา เพ่ือจะได้
รวบรวมและน าข้อมูลของโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมบันทึกรายงานใน
ระดับของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 

         ๖.๓ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ “นครสวรรค์เกมส์” 
 นายสมพร  ติ๊บขัด  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แจ้งที่ประชุม

ทราบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้มีการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
๓๔ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์               
โดยจะมีนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาบางส่วนเข้าร่วมการแข่งขัน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกีฬา จึงขอความ
ร่วมมือคณะกรรมการแจ้งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของนักศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้น 

 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ผู้ควบคุมทีมกีฬาแต่ละประเภทควรจัดท า
หนังสือแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 



๑๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

  .............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 

  .............................................. 
(นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


